

Số: /SNV-TCBC

Bắc Giang, ngày tháng 7 năm 2022

V/v trả lời ý kiến của doanh nghiệp

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Thực hiện ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 3198/UBND-KTTH ngày 04/7/2022 về việc trả lời ý kiến doanh nghiệp, trong đó có giao Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan trả lời (nội dung 7); căn cứ chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực được giao, Sở Nội vụ có ý kiến như sau:

Trong những năm qua, các cơ quan, tổ chức, đơn vị của tỉnh đã tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào, cuộc vận động như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới”; Ủng hộ quỹ “Vì người nghèo”, Tết vì người nghèo, ủng hộ đồng bào thiên tai, lũ lụt, phòng chống dịch Covid-19, hoạt động từ thiện xã hội..., qua đó đã góp phần quan trọng trong công tác bảo đảm an sinh xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên, qua phản ánh của doanh nghiệp và cả người kinh doanh về việc “*có nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị vận động cho các hoạt động du lịch, tham quan, nghỉ mát, liên hoan, họp hành, giao lưu...*”. Nội dung này, Sở Nội vụ đã trao đổi, thống nhất với các cơ quan liên quan khẳng định đây là nội dung do các cơ quan, tổ chức, đơn vị tự ý vận động, không được cấp có thẩm quyền cho phép, gây ảnh hưởng không nhỏ đến vị thế, uy tín, hình ảnh của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh

Để khắc phục tình trạng trên, trong thời gian tới Sở Nội vụ sẽ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành văn bản chấn chỉnh, đồng thời xem xét trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, địa phương, đơn vị để xảy ra các sai phạm trên; mặt khác, trong thời gian tới rất mong đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân và người kinh doanh của tỉnh tiếp tục phản ánh với UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) các trường hợp vận động kiểu “*té nhị*” trên để Sở tổng hợp ý kiến, kịp thời tham mưu UBND tỉnh xem xét, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, địa phương, đơn vị khi không thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.

Trên đây là ý kiến trả lời của Sở Nội vụ về nội dung được giao; đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- GD, PGD: Trần Văn Đông;
- Phòng TCBC;
- Lưu VT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Trần Văn Đông

